



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน งานบริหารทั่วไปและธุรการ ส่วนการเงินและบัญชี 77008 (ถนนกาญจนาภิเษก)

ที่ อว ๗๕ ๐๔ ๐๑ ๐๑/๗๒๔/๒๕๖๖

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือจัดทำรายงานรับจ่ายประกอบการรับและจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยที่มหาวิทยาลัยได้รับจาก
ภายนอกประเภทไม่ต้องโอนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัย

เรียน รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ

รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์การรับและจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยที่มหาวิทยาลัย
ได้รับจากภายนอกประเภทไม่ต้องโอนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2565 โดยกำหนดให้ส่งค่า
บริหารโครงการหรือเรียกชื่อเป็นอย่างอื่น (ถ้ามี) ให้นำส่งเป็นรายได้แก่มหาวิทยาลัย โดยให้เป็นไปตามประกาศ
เรื่องอัตราการนำเงินให้มหาวิทยาลัยในงานบริการวิชาการฉบับที่บังคับใช้อยู่ ส่วนรายรับจากเงินอุดหนุนการวิจัย
ถือเป็นรายรับของมหาวิทยาลัย โดยใช้หลักฐานการโอนเงินพร้อมรายงานรับจ่ายเพื่อบันทึกรายการทางงบ
ประมาณ การเงินและบัญชี โดยไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงินหรือใบรับเงิน และหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบ
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย โดยเบิกจ่ายผ่านบัญชีธนาคารของโครงการและใช้หลักฐานการโอนเงินพร้อม
รายงานรับจ่าย เพื่อบันทึกรายการทางงบประมาณการเงินและบัญชี และหากมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงิน
อุดหนุนการวิจัยที่ได้รับให้หัวหน้าโครงการรับผิดชอบในการดำเนินการ นั้น

จากการดำเนินการที่ผ่านมาโครงการไม่ได้ทำรายงานรับจ่าย เพื่อแนบประกอบการบันทึกรายการทางงบ
ประมาณ การเงินและบัญชี ทำให้ไม่สามารถบันทึกรายการทางงบประมาณ การเงินและบัญชีได้ จึงขอความร่วมมือ
ให้หน่วยงานทำรายงานรับจ่ายแนบประกอบด้วย ทั้งนี้หากหน่วยงานไม่จัดทำรายงานรับจ่าย ทางส่วนการเงิน
และบัญชีจะส่งเรื่องกลับและจะบันทึกรายการทางงบประมาณการเงินและบัญชีให้ต่อเมื่อมีเอกสารที่ครบถ้วน
สมบูรณ์แล้วเท่านั้น (ตัวอย่างรายงานรับจ่ายตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดดำเนินการ

หญิงกานต์

(นางสาวหญิงกานต์ กรรัมย์ไพศาล)

รักษาการแทนหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี

๒๙ มิ.ย. ๖๖ เวลา ๑๖:๓๑๒ Personal PKI-LN

Signature Code : TtiPQ-+z/aS-POApp-aDscU

รายงานรับ-จ่าย

ชื่อโครงการ

รายรับ	งวดที่(ถ้ามีหลายงวด)
รายได้โครงการ	50,000.00
รวมรายรับ	50,000.00
รายจ่าย	
ค่าใช้จ่ายโครงการ	45,000.00
ค่าบริหารโครงการ(ถ้ามี)	5,000.00
รวมรายจ่าย	50,000.00

หมายเหตุ รวมรายรับ จะต้องเท่ากับ รวมรายจ่าย